



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหม้อ  
เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหม้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหม้อเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหม้อ และได้สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหม้อ จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหม้อ จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไว้ ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อส่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง แต่ถ้ามีการประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก ผู้สอบคัดเลือกได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการส่งจ้างในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
  ๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่กำหนด
  ๓. ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาการส่งจ้างในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
- และหากปรากฏภายหลังว่า ผู้สอบคัดเลือกได้ มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการส่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหม้อ จะแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกตามลำดับตามจำนวนอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหม้อ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประพันธ์ ปัญญา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหม้อ

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหม้อ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

๑. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (สังกัดกองช่าง) จำนวน ๑ อัตรา

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๑๐๒	นายเกียรติศักดิ์ ทองฟู
๒	๑๐๓	นางสาวประไพศรดา คณะพันธ์

\*\*\*หมายเหตุ เรียกบรรจุแต่งตั้งลำดับที่ ๑